



ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของ สสวท. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่กระทำการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ สสวท. และเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ในการนี้ สสวท. จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ สสวท. ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- 1. ด้านความโปร่งใส :** ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานของ สสวท. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 2. ด้านความพร้อมรับผิด :** ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มใจ รวมถึงมีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 3. ด้านการป้องกันการทุจริต :** ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน :** ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นการบริหารงานให้สำเร็จ โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี